

หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ที่กำหนดให้ข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เกษษกร พยาบาลวิชาชีพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนิติกรในระดับปฏิบัติการ และสัตวแพทย์ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสุขาภิบาล และเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับชำนาญงาน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศนี้ ได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่กรมอนามัยประกาศกำหนด โดยกรมอนามัยได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขดังกล่าวมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องและบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทหลักสูตร

- ✓ หลักสูตรตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ หรือพนักงานราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งต้องเข้ารับ การอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ได้แก่

- ข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการ ควบคุมโรค นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เกษษกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน และนิติกรในระดับปฏิบัติการ และสัตวแพทย์ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานเภสัช กรรม เจ้าพนักงานสุขาภิบาล และเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับชำนาญงาน
- พนักงานราชการตำแหน่งนิติกร ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

จำนวน ๘๐ คน (หากจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า ๕๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดการอบรม)

หัวข้อหลักสูตร

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
๑	กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมถึงหลักการเจตนาธรรมและโครงสร้างกลไกของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	๑) แนวคิดการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ๒) สิทธิ เสรีภาพของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ๓)ความเป็นมาและพัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๔) หลักการและเจตนาธรรมของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงเจตนาธรรมของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับการคุ้มครองประชาชนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๕) โครงสร้างและกลไกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของสารบัญญัติรวมถึงความเชื่อมโยงในเชิงระบบและกลไกของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๖) บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข - คณะกรรมการสาธารณสุข - คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ - คณะกรรมการเปรียบเทียบ - คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร - คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	นายศุภมล ศรีสุขวัฒนา หรือนักวิชาการอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	- บรรยาย - ยกตัวอย่างประกอบ - บรรยาย - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	๔ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		<ul style="list-style-type: none"> - อธิบติกรมอนามัย - เจ้าพนักงานท้องถิ่น - ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น - ผู้ประกอบการ / ประชาชน / เอกชน 			
๒	สารบัญญัติและแนวทางการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	<p>- อธิบายสารบัญญัติในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม และอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้แก่ หมวด๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย</p> <p>หมวด๔ สุขลักษณะของอาคาร</p> <p>หมวด๕ เหตุรำคาญ</p> <p>หมวด๖ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์</p> <p>หมวด๗ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>หมวด๘ ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร</p> <p>หมวด๙ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ</p> <p>หมวดที่๑๐ อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข</p> <p>หมวดที่๑๑ หนังสือรับรองการแจ้ง</p> <p>หมวดที่๑๒ ใบอนุญาต</p> <p>หมวดที่๑๓ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ</p> <p>หมวดที่๑๔ การอุทธรณ์</p> <p>หมวดที่๑๕ บทกำหนดโทษ</p> <p>โดยเนื้อหาในการบรรยายครอบคลุมทั้ง ๔ ส่วน ดังนี้</p> <p>๑) ส่วนเนื้อหาสาระ/ความหมายของบทบัญญัติ และบทบาท/อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานสาธารณสุข</p>	นายสมชาย ตู่แก้ว หรือนักวิชาการอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - บรรยาย - ยกตัวอย่าง - ประกอบการบรรยาย - อภิปราย - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 	๖ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		<p>และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งฯ ในการบังคับใช้บทบัญญัติตามหมวด ๓ ถึงหมวด ๙ ประกอบกับหมวด ๑๐</p> <p>๒) ส่วนสารบัญญัติที่เชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (หมวด ๓ ถึงหมวด ๙) มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>และกฎหมายว่าด้วยอาคาร เป็นต้น</p> <p>๓) ส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งการกำหนด/การเก็บอัตราค่าธรรมเนียม โดยเชื่อมโยงกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>๔) ส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการออกคำสั่งการอุทธรณ์ การเปรียบเทียบ โดยให้เชื่อมโยงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ และบทกำหนดโทษในแต่ละฐานความผิดตามหมวด ๑๐ ถึงหมวด ๑๕</p>			
๓	ประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	<p>ประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมกิจกรรม/ กิจการ ตามหมวด ๓ ถึง หมวด ๙ - การจัดการเหตุรำคาญ - การออกใบอนุญาต/การออกหนังสือรับรองการแจ้ง - การออกคำสั่งทางปกครอง - การเปรียบเทียบ - การฟ้องร้องดำเนินคดีด้านกฎหมายสาธารณสุข 	นายกานต์ เจริมพวงผล กองกฎหมาย กรมอนามัย หรือ นักวิชาการอิสระ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	- อภิปรายหมู่ - ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนศูนย์บริหารกฎหมาย	๓ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
				สาธารณสุข ผู้แทน ราชการส่วน ท้องถิ่น หรือ ผู้แทน สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด)	
๔	การฝึกปฏิบัติการ บังคับใช้กฎหมายว่า ด้วยการสาธารณสุข	การฝึกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุข ได้แก่ ๑) การออกใบอนุญาต การออก หนังสือรับรองการแจ้ง - การรับคำขอ การตรวจเอกสาร การตรวจสอบกิจการก่อนออก ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต - การรับคำขอการออกไปรับแจ้ง การตรวจสอบเอกสาร การออกหนังสือรับรองการแจ้ง - ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ - หลักการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและ หนังสือรับรองการแจ้ง - การเปรียบเทียบ ๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนและเหตุ รำคาญ - การรับเรื่องร้องเรียน - การตรวจสอบข้อเท็จจริง - การสรุปผลตามข้อเท็จจริงและข้อ กฎหมาย - การรายงานข้อมูลต่อเจ้าพนักงาน สาธารณสุข - การเปรียบเทียบ	- นางพรพรรณ ไหมสุพร หรือนักวิชาการอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน กฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข - ทีมวิทยากรจากกอง กฎหมาย กรมอนามัย ๘ ท่าน	- แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติใน พื้นที่จริง หรือ เหตุการณ์ จำลองตาม ใบงาน กลุ่ม ละ ๑๐ - ๑๕ คน - นำเสนอ - วิพากษ์ และให้ ข้อเสนอแนะ	๔ ชั่วโมง
๕	หลักการและการ บริหารจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อม	- ความสำคัญของงานอนามัย สิ่งแวดล้อม - ขอบเขตของงานอนามัย สิ่งแวดล้อม - ผลกระทบจากปัญหาด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	นายพิชญ์ แสนประเสริฐ หรือนักวิชาการอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	บรรยาย	๑ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		- บทเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศ			
๖	หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ 1) หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป ตามกฎกระทรวงและประกาศฯลฯ 2) หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงและประกาศฯลฯ 3) หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการมูลฝอยเป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน ตามกฎกระทรวงและประกาศฯลฯ 4) หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล ตามกฎกระทรวงและประกาศฯลฯ	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	บรรยาย	๔ ชั่วโมง
๗	หลักวิชาการในการจัดการเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	หลักวิชาการในการจัดการเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ ๑) หลักวิชาการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการร้องเรียน ๒) หลักการใช้เครื่องมือ ๓) สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๔) การจัดการเหตุรำคาญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๑	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	บรรยาย	๔ ชั่วโมง
๘	หลักวิชาการในการควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	หลักวิชาการในการควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ ๑) หลักวิชาการในการควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ๒) หลักวิชาการในการควบคุมตลาดตามกฎกระทรวงและประกาศฯลฯ	สำนักสุขภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย	บรรยาย	๓ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		<p>๓) หลักวิชาการในการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎหมายกระทรวงและประกาศฯ</p> <p>๔) หลักวิชาการในการควบคุมกิจการกลุ่มที่ ๓ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๕) หลักวิชาการในการควบคุมมาตรฐานน้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p>			
๙	หลักวิชาการในการควบคุมและจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	<p>หลักวิชาการในการควบคุมและจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายและประกาศ ได้แก่</p> <p>๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง</p> <p>๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์</p> <p>๓) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด</p> <p>๔) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร</p> <p>๕) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่</p> <p>๖) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล</p> <p>๗) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ</p> <p>๘) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ</p> <p>๙) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ</p> <p>๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง</p> <p>๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ</p> <p>๑๒) กิจการอื่น ๆ</p>	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย	บรรยาย	๒ ชั่วโมง
๑๐	การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	<p>๑) หลักวิชาการในการกำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาต</p>		บรรยาย	๒ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		จะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณา ออกใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังกล่าว ๒) หลักเกณฑ์ในการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขดังกล่าว			

* รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

สถานที่อบรม

โรงแรมในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ๖,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ค่าลงทะเบียน ไม่รวมถึงค่าที่พัก ค่าพาหนะไป - กลับ ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารเย็น และค่าเบี้ยเลี้ยง

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

วันที่ ๔ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชำระค่าลงทะเบียน

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

*** หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนตามกำหนดเวลา

หากพบกําหนดเวลา ทางผู้จัดการอบรมจะเรียกผู้สมัครลำดับสำรองต่อไป ***

ผู้ประสานงาน

นางสาวนฤสรณ์ ปราการสมุทร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๙

นางสาวสุธีร์ พลายแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๗๙